

Số: 188/BC-UBND

Lý Nhân, ngày 16 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả tiếp dân ngày 12 tháng 6 năm 2017

I. Thành phần tham gia tiếp dân gồm

- Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì;
- Các ngành: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, UBMT Tổ quốc huyện, Văn phòng Huyện ủy, Công an huyện, Ban tiếp dân, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện.

II. Kết quả tiếp dân

Ngày 12/6/2017, UBND huyện Lý Nhân đã tiếp 17 lượt công dân, cụ thể: miền Công Lý gồm 01 lượt công dân, miền Bắc Lý gồm 03 lượt công dân, miền Nhân Chính gồm 07 lượt công dân, miền Nhân Mỹ gồm 06 lượt công dân.

1. Miền Công Lý:

1.1. Bà Nguyễn Thị Tuyết, xóm 14, xã Chính Lý

Nội dung: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND xã Chính Lý xem xét giải quyết dứt điểm nội dung đơn của bà.

Ngày 25 tháng 5 năm 2017, UBND huyện đã có Công văn số 508/UBND-BTD yêu cầu UBND xã Chính Lý khẩn trương ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại đối với nội dung đơn của bà Tuyết. Đến nay, UBND xã chưa thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện. UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã Chính Lý nghiêm túc thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND huyện, khẩn trương ban hành văn bản trả lời công dân và báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Thanh tra huyện, Ban tiếp dân và Phòng Tài nguyên & Môi trường) trước ngày 20/6/2017.

2. Miền Bắc Lý

2.1. Ông Nguyễn Văn Dũng, xóm 4 Đồng Lư, xã Chân Lý

Nội dung: Đề nghị xin được áp dụng hệ số $k = 1,4$ đối với diện tích đất được giao khi UBND xã Chân Lý thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại số 1695/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam.

Ngày 25 tháng 5 năm 2017, UBND huyện đã có Công văn số 509/UBND-BTD yêu cầu phòng TN&MT khẩn trương thực hiện việc rà soát kết quả giải quyết của UBND xã Chân Lý, tham mưu cho UBND huyện văn bản trả lời công dân theo quy định của pháp luật. Đến nay, phòng TN&MT chưa thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu phòng TN&MT nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, khẩn trương tham mưu cho UBND huyện văn bản trả lời công dân theo quy định của pháp luật trước ngày 20/6/2017.

2.2. Bà Đoàn Thị Hàn, thôn Yên Trạch, xã Bắc Lý

Nội dung: Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mẹ bà là Từ Thị Thoa do hiện nay Giấy chứng nhận QSDĐ của mẹ bà đã bị thất lạc.

Ủy ban nhân dân huyện giao UBND xã Bắc Lý khẩn trương thực hiện quy trình công khai, thiết lập hồ sơ để Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Lý Nhân hoàn thiện các thủ tục cấp lại GCNQSDĐ cho bà Thoa theo quy định của pháp luật.

Giao phòng TN&MT đôn đốc và hướng dẫn UBND xã Bắc Lý thực hiện đúng quy trình công khai theo quy định của pháp luật.

2.3. Bà Nguyễn Thị Bé, xóm Bền, xã Đức Lý

Nội dung: Phản ánh việc bà có nộp cho bà Hằng - Trưởng xóm Bền số tiền 105.500.000 để đầu vị trí song chưa được giao ruộng. Thực hiện kết luận giải quyết tố cáo của UBND xã đối với nội dung tố cáo của một số công dân xóm Bền liên quan đến việc dồn đổi ruộng đất của xóm Bền; đến nay bà Hằng mới trả cho gia đình bà số tiền 45 triệu đồng còn số tiền 60,5 triệu đồng đến nay bà Hằng vẫn chưa trả lại cho gia đình.

Ủy ban nhân dân huyện giao UBND xã Đức Lý chỉ đạo xóm Bền khẩn trương thực hiện nội dung Kết luận giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND xã. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện xong trước 23/6/2017 (qua Thanh tra huyện và Ban tiếp dân).

3. Miền Nhân Chính

3.1. Bà Phạm Thị Hồi, xóm 4 Thượng Vỹ, xã Nhân Chính

Nội dung 1: Khiếu nại Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2016 về việc cưỡng chế thi hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Ủy ban nhân dân huyện giao Chủ tịch UBND xã Nhân Chính xem xét giải quyết nội dung khiếu nại của bà Phạm Thị Hồi đối với Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND xã.

Nội dung 2: Phản ánh việc đến nay bà vẫn chưa nhận được Thông báo kết quả rà soát kết quả giải quyết khiếu nại của UBND xã Nhân Chính đối với việc bà chưa nhất trí với Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của UBND xã giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Hồi, xóm 4 Thượng Vỹ, xã Nhân Chính.

Ngày 31/5/2017, UBND xã Nhân Chính đã có Báo cáo số 08/BC-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Hồi. Tuy nhiên, UBND xã chưa có văn bản trả lời bà Hồi về nội dung kết quả rà soát của UBND xã.

Ủy ban nhân dân huyện giao UBND xã Nhân Chính khẩn trương ban hành văn bản trả lời bà Hồi, xóm 4 Thượng Vỹ, xã Nhân Chính về kết quả rà soát của UBND xã đối với nội dung bà Hồi chưa nhất trí với Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 08/5/2017.

3.2. Ông Dương Văn Đoàn (xóm 6), bà Nguyễn Thị Gái (xóm 7), xã Đồng Lý

Nội dung: Ông Đoàn không nhất trí với Thông báo số 188/TB-UBND ngày 06/6/2017 của UBND huyện. Ông cho rằng đến nay, UBND xã Đồng Lý vẫn chưa giải tỏa triệt để phần công trình vi phạm của hộ ông Nguyễn Tiến Khuê.

Ủy ban nhân dân huyện giao phòng TN&MT chủ trì, phối hợp với Thanh huyện kiểm tra việc giải tỏa công trình vi phạm của UBND xã Đồng Lý đối với công trình vi phạm của hộ ông Nguyễn Tiến Khuê.

3.3. Ông Trần Văn Tráng, Trần Văn Lữ và bà Trần Thị Nga, xóm 4, xã Đồng Lý

Nội dung: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND xã Đồng Lý xem xét giải quyết dứt điểm nội dung đề nghị của các công dân. Tại phiên tiếp dân các công dân phản ánh Tiểu ban dồn đổi ruộng đất của xóm thực hiện sai nghị quyết nhân dân đã bàn cụ thể việc giao vị trí của một số hộ không đúng, có hộ diện tích tăng lên so với tiêu chuẩn được hưởng.

Ủy ban nhân dân huyện giao UBND xã Đồng Lý tổ chức buổi đối thoại với các công dân, mời Thanh tra huyện, phòng TN&MT huyện để làm rõ các nội dung đề nghị của công dân. Trên cơ sở kết quả đối thoại có văn bản trả lời công dân những nội dung

liên quan trực tiếp đến việc sử dụng đất của các hộ dân để đảm bảo việc sử dụng vụ mùa năm 2017 cho kịp thời vụ. Thời gian thực hiện xong trước 16/6/2017.

3.4. Ông Đinh Văn Thìn, xóm 10, thị trấn Vĩnh Trụ

Nội dung: Ông Thìn chưa nhất trí với kết quả đối thoại giữa ông với UBND thị trấn Vĩnh Trụ liên quan đến nội dung đề nghị của ông.

Ủy ban nhân dân huyện giao UBND thị trấn Vĩnh Trụ tổ chức buổi làm việc với ông Lê để làm rõ diện tích đất tiêu chuẩn phần trăm của hộ ông Thìn. Đồng thời, rà soát lại kết quả giải quyết nội dung đề nghị của ông Thìn, có văn bản trả lời công dân và báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Thanh tra huyện, Ban tiếp dân và Phòng Tài nguyên & Môi trường) trước ngày 30/6/2017.

3.5. Ông Cao Văn Đình và ông Nguyễn Văn Thiết, xóm 9, xã Nhân Bình

Nội dung 1: Đề nghị giải quyết nội dung liên quan đến việc tích tụ ruộng đất tại xóm 9, xã Nhân Bình.

Tại phiên tiếp dân, UBND huyện đã giải thích cho các công dân hiểu diện tích của các hộ đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, do đó UBND huyện đề nghị các hộ dân ủng hộ chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến việc tích tụ ruộng đất trên địa bàn xóm 9, xã Nhân Bình.

Nội dung 2: Phản ánh việc UBND xã Nhân Bình giữ máy sản xuất của các hộ đến nay vẫn chưa trả lại cho các hộ để sản xuất.

Ủy ban nhân dân huyện giao UBND xã Nhân Bình tổ chức mời các công dân tới để nhận lại máy sản xuất mà UBND xã đã tạm giữ của các hộ. Khi bàn giao, thiết lập biên bản yêu cầu các hộ cam kết không tiếp tục canh tác trên diện tích đã nằm trong quy hoạch của tỉnh về tích tụ ruộng đất.

3.6. Bà Trần Thị Quyên, xóm 21, xã Nhân Bình

Nội dung: Đề nghị giải quyết việc hộ bà Lưu Thị Hằng (Diễn) đổ đất sang ngõ đi của gia đình bà, gây cản trở cho gia đình bà trong việc đi lại. Bà đã có đơn gửi UBND xã song đến nay chưa được xem xét giải quyết.

Ủy ban nhân dân huyện giao UBND xã Nhân Bình kiểm tra, xác minh nội dung công dân phản ánh, xem xét giải quyết, có văn bản trả lời công dân và báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Thanh tra huyện, Ban tiếp dân và Phòng Tài nguyên & Môi trường) trước ngày 20/6/2017.

3.7. Bà Hà Thị Oanh, thôn An Ninh, xã An Lão, huyện Bình Lục

Đề nghị giải quyết việc tranh chấp di sản của bố đẻ bà là cụ Hà Xuân Đăng, chết năm 2013 giữa các anh, chị em bà. UBND xã Đồng Lý đã tổ chức hòa giải giữa các thành viên trong gia đình nhưng kết quả hòa giải không thành.

Tại buổi tiếp dân, UBND huyện đã giải thích và hướng dẫn bà Oanh gửi đơn tới Tòa án nhân dân huyện để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

4. Miền Nhân Mỹ

4.1. Bà Nguyễn Thị Sóng, xóm 5 Do Đạo, xã Nhân Thịnh

Nội dung 1: Tố cáo ông Nguyễn Trọng Tha - Trưởng xóm 5 Do Đạo bán đất công ích của UBND xã; xây nhà, làm trang trại trên đất tiêu chuẩn 115; tố cáo ông Tha có hành vi lăng mạ và hành hung bà.

Ngày 24/5/2017, Ủy ban nhân dân xã Nhân Thịnh đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-UBND thụ lý giải quyết nội dung tố cáo của bà Sóng đối với ông Tha.

Ủy ban nhân dân huyện giao UBND xã Nhân Thịnh khẩn trương xác minh nội dung tố cáo của bà Sóng đối với ông Tha, ban hành văn bản trả lời công dân gửi về

UBND huyện (qua Thanh tra huyện, Ban tiếp dân và Phòng Tài nguyên & Môi trường) trước ngày 30/6/2017.

Nội dung 2: Phản ánh việc hộ bà Mạnh tự ý ngăn cống thoát nước làm ảnh hưởng tới việc tiêu thoát nước của gia đình bà.

Ủy ban nhân dân huyện giao UBND xã Nhân Thịnh kiểm tra, xác minh nội dung công dân phản ánh, có biện pháp xử lý kịp thời đối với hành vi vi phạm của hộ bà Mạnh (nếu có). Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện xong trước 25/6/2017.

4.2. Bà Đặng Thị Vạch, xóm 6 Do Đạo, xã Nhân Thịnh

Nội dung 1: Tố cáo ông Lương Văn Sinh - Chủ tịch UBND xã Nhân Thịnh làm trang trại trên đất 115 ở xứ đồng Sau Èn

Nội dung 2: Phản ánh việc đất từ công chào về đến trường là đất cấp cư của xã nhưng ông Sinh vẫn sử dụng diện tích đất ở vị trí trên để làm cây xăng mặc dù ông Sinh đã được cấp đất thổ cư.

Nội dung 3: Đề nghị làm rõ việc diện tích đất ao của hộ ông Lương Văn Sinh được giao về vị trí Ao Kho với hệ số 1 ăn 3

Tại buổi tiếp dân, UBND huyện đã thông báo cho bà Vạch biết đối với các nội dung trên UBND huyện đã giao các phòng chuyên môn của huyện kiểm tra, xác minh. Hiện nay, các ngành chuyên môn của huyện đã tiến hành kiểm tra thực địa và đang tiến hành đối chiếu hồ sơ địa chính để làm rõ nội dung đơn của bà Vạch.

Nội dung 4: Phản ánh việc diện tích đất của gia đình bà ở xứ đồng Thung Tròn và ven đường giao thông giáp xã Phú Phúc thường xuyên bị đổ rác thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến việc canh tác.

Ủy ban nhân dân huyện giao UBND xã Nhân Thịnh tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân trên địa bàn xã trong việc bảo vệ môi trường. Giao UBND xã Nhân Thịnh phối hợp với UBND xã Phú Phúc thường xuyên tổ chức kiểm tra việc xả rác thải không đúng quy định tại các vị trí bà Vạch phản ánh. Đồng thời, đề nghị hộ gia đình bà Vạch với tư cách là người sử dụng đất thường xuyên kiểm tra tại vị trí ruộng của gia đình đang canh tác nhằm phát hiện cá nhân, tổ chức đổ rác thải không đúng quy định của pháp luật, báo cáo UBND xã Nhân Thịnh xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội dung 5: Phản ánh việc đến nay gia đình bà vẫn chưa được nhận đủ diện tích bị chiếm chỗ khi làm đường.

Ủy ban nhân dân huyện giao UBND xã Nhân Thịnh chỉ đạo cán bộ chuyên môn, phối hợp với Tiểu ban dồn đổi ruộng đất của xóm 6 Do Đạo tiến hành xác định mốc giới và thiết lập các hồ sơ có liên quan để đề nghị cấp có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ cho hộ bà Vạch.

4.3. Ông Trần Quang Dũng, xóm Nhì, xã Nhân Thịnh

Nội dung 1: Phản ánh việc ngày 01/6/2017, ông có gửi đơn tới ông Phùng - Trưởng Công an huyện đề nghị giải quyết việc liên quan đến việc thu giữ máy ảnh của ông. Song đến nay, ông Phùng vẫn chưa có văn bản trả lời.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Công an huyện Lý Nhân đơn đốc Công an xã Nhân Thịnh xem xét giải quyết và trả lời ông Dũng nội dung liên quan đến việc thu giữ máy ảnh của ông Dũng.

Nội dung 2: Tố cáo ông Nguyễn Văn Bắc - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, ông Đỗ Trung Thành - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy mời ông tới làm việc nhưng không có văn bản trả lời.

Nội dung 3: Tố cáo ông Hà – Bí thư Đảng ủy xã Nhân Thịnh và bà Hân – Phó Bí thư Đảng ủy xã mời ông tới làm việc nhưng không có văn bản trả lời.

Nội dung 4: Tố cáo ông Hà – Bí thư Đảng ủy xã Nhân Thịnh bao che cho ông Trần Hữu Tân – nguyên Chủ tịch UBND xã đào đất ở xứ đồng Lam Cầu để bán làm ảnh hưởng tới sản xuất của gia đình ông và bán đất công ích của UBND xã cho người ở Thanh Nga để đổ cát.

Tại buổi làm việc, UBND huyện đã hướng dẫn ông Dũng liên hệ với UBKT Huyện ủy để được xem xét trả lời theo quy định của pháp luật.

Nội dung 5: Tố cáo bà Nhân – Cán bộ LĐ-TBXH xã Chân Lý ăn chặn 1 tháng tiền điện của bố vợ ông.

Ngày 25/4/2017, UBND huyện đã có Công văn số 427/UBND-BTD giao UBND xã Chân Lý kiểm tra, xác minh nội dung công dân phản ánh, xem xét trả lời công dân và xử lý vi phạm của bà Nhân (nếu có). Tuy nhiên, UBND xã chưa báo cáo kết quả xác minh về UBND huyện.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã Chân Lý nghiêm túc thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND huyện, khẩn trương xác minh nội dung công dân phản ánh, xem xét trả lời công dân và báo cáo kết quả về UBND huyện.

4.4. Bà Phan Thị Thủy, xóm Hùng Tiến, xã Nhân Thịnh

Nội dung 1: Đề nghị UBND huyện kiểm tra, xác minh lại phần diện tích đất tiêu chuẩn của hộ cụ Nga – là mẹ chồng bà Thủy trong diện tích đất đã cấp GCNQSDĐ cho hộ bà Thủy, ông Khôi.

Ủy ban nhân dân huyện giao phòng Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Nhân Thịnh kiểm tra, rà soát lại hồ sơ cấp GCNQSDĐ của hộ bà Thủy. Trên cơ sở kết quả rà soát, tham mưu cho UBND huyện văn bản trả lời công dân theo quy định của pháp luật.

Nội dung 2: Tố cáo ông Trần Ngọc Dương (xóm Hùng Tiến) lấn chiếm và vượt lấp ao chợ, bà đã ra báo cáo UBND xã nhưng đến nay UBND xã vẫn chưa xử lý vi phạm và việc gia đình ông Dương thừa tiêu chuẩn đất nông nghiệp

Tại buổi tiếp dân, UBND huyện đã thông báo cho bà Thủy biết ngày 19/4/2017, Thanh tra huyện đã tổ chức buổi làm việc với UBND xã Nhân Thịnh để nghe UBND xã báo cáo tiến độ giải quyết nội dung bà Thủy tố cáo ông Dương. UBND huyện yêu cầu UBND xã Nhân Thịnh khẩn trương giải quyết vụ việc và ban hành văn bản trả lời công dân gửi về UBND huyện (qua Thanh tra huyện, Ban tiếp dân và Phòng Tài nguyên & Môi trường) trước ngày 30/6/2017.

4.5. Ông Trần Ngọc Sơn, thôn 7, xã Nhân Mỹ

Nội dung: Phản ánh việc UBND xã Nhân Mỹ cố tình không thực hiện chỉ đạo của UBND huyện trong việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất kênh mương.

Đối với nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện và các ngành chuyên môn của huyện đã có nhiều công văn giao việc và công văn đôn đốc UBND xã Nhân Mỹ xác minh nội dung công dân tố cáo và xử lý vi phạm nếu kết quả xác minh đúng như công dân tố cáo. Tuy nhiên đến nay, UBND xã không thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, để công dân liên tục có đơn gửi vượt cấp và tới phản ánh tại phòng tiếp công dân của UBND huyện.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã Nhân Mỹ nghiêm túc thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND huyện, khẩn trương thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND huyện và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Thanh tra huyện, Ban tiếp dân và Phòng Tài nguyên & Môi trường) trước ngày 30/6/2017.

4.6. Bà Nguyễn Thị Thúy, xóm 2 Do Đạo, xã Nhân Thịnh

Nội dung 1: Đề nghị giải quyết việc HTX lấy đất của gia đình bà để làm đường giao thông nội đồng và làm nương máng. Song đến nay, HTX vẫn chưa trả lại phần diện tích đã lấy của gia đình.

Ủy ban nhân dân huyện giao UBND xã Nhân Thịnh chỉ đạo Tiểu ban dồn đổi ruộng đất của xóm 2 Do Đạo cân đối tiêu chuẩn và giao bù diện tích đã bị lấy ra để làm đường và nương máng khi xóm 2 thực hiện dồn đổi ruộng đất.

Nội dung 2: Phản ánh trường xóm 2 Do Đạo bán đất công ích của UBND xã tại xứ đồng Đông Tắc cho ông Trần Văn Sứ, xóm 1 với chiều ngang là 6m, chiều dài là 72m. Hiện nay, ông Sứ đã đổ cát và xây dựng công trình trên diện tích đất trên.


Ủy ban nhân dân huyện giao UBND xã Nhân Thịnh kiểm tra, xác minh nội dung công dân phản ánh, xem xét trả lời và có biện pháp xử lý kịp thời đối với hành vi vi phạm (nếu có). Báo cáo kết quả xác minh về UBND huyện (qua Thanh tra huyện, Ban tiếp dân và Phòng Tài nguyên & Môi trường) trước ngày 20/6/2017.

Trên đây là kết quả tiếp công dân ngày 12/6/2017, UBND huyện yêu cầu các ngành chức năng của huyện được giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện các công văn chỉ đạo của UBND huyện, tập trung nghiên cứu, xác minh để giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền và trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, khi UBND huyện đã có văn bản giao việc nếu UBND các xã, thị trấn không tích cực chỉ đạo giải quyết đảm bảo đúng thời gian đã nêu tại Công văn giao việc, tại các phiên tiếp công dân nêu công dân vẫn tiếp tục lên kiến nghị về nội dung trên thì UBND huyện giao Ban Tiếp dân của huyện mời đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn bố trí công việc lên đón công dân về địa phương để giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo UBND huyện nếu để các vụ việc tiếp tục kéo dài, gây bức xúc cho công dân. Sau mỗi vụ việc phải báo cáo kịp thời về cơ quan Thanh tra và Ban tiếp dân huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện./.

Nơi nhận: ✓

- Đ/c Trương Minh Hiến, PCT UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Ban thường vụ Huyện ủy;
- TT Hội đồng nhân dân;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các ngành có liên quan;
- Lưu: VT, BTĐ.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Thăng

*** Nguyễn Thành Thăng**